

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาระยะที่ 2 ของโครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทของ อปท. ในการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก

การศึกษาครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 22 หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว และ องค์การบริหารส่วนตำบลคอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในประชากรที่เป็นภาคีการท่องเที่ยว คือ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในชุมชนลุ่มน้ำกก โดยกำหนดจำนวนประชากร 60 คน สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน และ ประชากรจำนวน 100 คน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก

ระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ การอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในประชากรที่เป็นภาคีการท่องเที่ยวในพื้นที่ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมฯ เพื่อวัดผลการเรียนรู้จากการอบรมฯ

การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา ส่วนข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการศึกษาทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ การกระจายค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต และการถ่วงน้ำหนักคะแนน โดยใช้คุณสมบัติของความต่อเนื่องของคะแนนเป็นแนวทางเทียบผลการวิเคราะห์ค่าตัวกลางเลขคณิต

ผลการศึกษา

1. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีพัฒนาการความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม 25% และการศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์อันนำไปสู่ประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพ อปท. ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวและตำบลคอยฮางได้มีบทบาทในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันทั้งสองพื้นที่ ในรูปของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนลุ่มน้ำกก ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว

เนื่องจากศักยภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ อปท. ในชุมชนลุ่มน้ำ
กยังไม่สามารถทำได้เพียงลำพังทั้งหมด จึงจำเป็นต้องได้การสนับสนุนหรือความร่วมมือจากหน่วยงาน
อื่นๆ ที่มีศักยภาพสูงกว่า ดังนั้น อปท. ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีการท่องเที่ยวใน
พื้นที่เพื่อความสำเร็จของการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ